

WHAT WILL BE HAPPENING TO YOU  
IN YEAR OF TIGER, 2010

## การชงของนักชัตร์ (ตอนที่ 1)



การชงกันของนักชัตร์ไม่ได้ส่งผลร้ายเสมอไป แต่ส่งผลในทางที่ดีก็ได้เช่นเดียวกัน (ภาพจาก [www.hilariousmonkeys.com](http://www.hilariousmonkeys.com))



ความเข้าใจของคนทั่วไปมักคิดว่าการที่ปีชงกันนั้น มักจะเกิดเรื่องร้ายเสมอ คนที่เกิดชงกับปีนักชัตร์ต่างๆ หลายคนถึงขนาดจะต้องไปสะเดาะเคราะห์กันครั้งใหญ่ เช่น ต้องไปไหว้เทพเจ้าที่ส่วยตามวัดจีน ซึ่งตามหลักการแล้วคนที่ปีเกิดชงกับปีนักชัตร์ต่างๆ ไม่ได้เจอเรื่องร้ายไปทุกคน หากพิจารณาตามที่เห็น เช่น บางคนเจอเรื่องร้ายถึงร้ายมากๆ ขนาดเสียชีวิต แต่บางคนกลับไม่เจอเรื่องร้ายใดๆ เลย หรือบางคนกลับกลายเป็นปีโชคคดียิ่งหรือเฮลตี้ แบบนี้จึงไม่อาจพิสูจน์แน่ชัดได้ว่าเมื่อปีเกิดชงกับปีปัจจุบันที่เป็นอยู่จะต้องร้ายเสมอ หรืออาจกล่าวได้ว่าคนปีเกิดชงกับปีต่างๆ อาจมีทั้งโชคดีและโชคร้าย เพราะความจริงแล้ว การที่ปีเกิดชงกับปีนักชัตร์ต่างๆ จะดีหรือร้ายมีหลักการคิดที่แน่นอน โดยอธิบายคร่าวๆ ได้ตามนี้

อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่านักชัตร์เป็นพลังงานของธาตุต่างๆ ที่เปรียบเทียบกับลักษณะที่คล้ายคลึงกับสัตว์ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสัตว์นั้นจริงๆ เช่น นักชัตร์มะเขือเป็นพลังงานธาตุไฟเหมือนกองไฟที่สว่างไสว คึกคัก จึงเปรียบธาตุไฟเหมือนม้า แต่มะเขือมันไม่ได้แปลว่าม้า แต่แค่เปรียบเป็นพลังงานธาตุไฟที่มีส่วนคล้ายนิสัยที่คึกคัก คล่องแคล่วของม้าเท่านั้น ในภาษาจีนเรียกนักชัตร์มะเขือว่า “โง้ว” แต่คำว่าม้าใช้คำว่า “เป้” ซึ่งเป็นคนละคำกัน ดังนั้นนักชัตร์นั้นๆ จึงไม่ใช่สัตว์จริง แต่เป็นเพียงการเปรียบเทียบกับพลังงานของธาตุกับนิสัยสัตว์เท่านั้น ถ้าหากมีคนบอกว่าจะเกิดปีชงหรือปีเสียจะเป็นคนดูปีเถาะหรือปีกระต่ายแล้วลูกจะตก จึงลั่นแต่ไม่เป็นความจริง เพราะนักชัตร์ชงกับเถาะเป็นธาตุไม้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เกิดนักชัตร์ไหนแล้วจะมีนิสัยเหมือนสัตว์ชนิดนั้นก็ไม่ใช่ความจริงอย่างแน่นอน

## ตารางแบ่งเป็นธาตุ 12 นักชัตร์

นักชัตร์	เปรียบกับสัตว์	ธาตุของนักชัตร์	นักชัตร์ที่ชงกัน
ชวด	หนู	น้ำ (ไอน้ำ หมอก น้ำฝน)	มะเขือ
ฉลู	วัว	ดิน (ดินเลน ดินเปียก)	มะแม
ขาล	เสือ	ไม้ (ต้นไม้ใหญ่)	วอก
เถาะ	กระต่าย	ไม้ (ไม้เลื้อย)	ระกา
มะโรง	มังกร	ดิน (ดินเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์)	จอ
มะเส็ง	งู	ไฟ (พระอาทิตย์)	กุน
มะเมีย	ม้า	ไฟ (กองไฟ เปลวไฟ)	ชวด
มะแม	แพะ	ดิน (ดินร้อนแห้ง ดินทราย)	ฉลู
วอก	ลิง	ทอง (โลหะใหญ่ อวูร)	ขาล
ระกา	ไก่	ทอง (ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ)	เถาะ
จอ	หมา	ดิน (ดินแห้ง)	มะโรง
กุน	หนู	น้ำ (ทะเล มหาสมุทร)	มะเส็ง



บริการให้คำปรึกษา : ด้านการปรับแต่งอาคาร เลือกรักษา ออกแบบที่อยู่อาศัย และกิจการต่างๆ ตามหลักอวตัญญู โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษญาพงษ์

โทร : 08-4141-4466, 082-446-8884,  
0-2329-1336-9, 0-2726-4257-8  
email: krerkwich@baannatura.com  
www.baannatura.com

จากตารางข้อมูล เห็นได้ว่านักชัตร ฆวด ฆง มะเมีย และ มะเสิง ฆง กุน เป็นการปะทะระหว่างธาตุน้ำกับธาตุไฟ ซึ่งอย่างที่รู้กันคือน้ำนั้นใช้ดับไฟ ส่วนนักชัตร ฆาล ฆง วอก และ เถา: ฆง ระกา คือการปะทะระหว่างธาตุไม้กับธาตุทอง โดยสิ่งของที่ใช้ตัดไม้จะทำจากโลหะเสมอ เช่น ขวาน เลื่อย เป็นต้น ส่วนฉลุ ฆง มะแม และ มะโรง ฆง จอ นั้นเป็นการปะทะกันเองระหว่างธาตุดินแต่ละประเภท เช่น ฉลุเป็นดินเลนปะทะกับมะแมที่เป็นดินร่วนแห้ง หรือดินมะโรงที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ชงกับดินจอกที่เป็นดินแห้ง ดังนั้นการชงหรือปะทะกันก็ทำให้ดินแต่ละประเภทเสียสภาพในตัวเอง

โดยชงกันระหว่าง ฆวด (ธาตุน้ำ) กับ มะเมีย (ธาตุไฟ) และ เถา: (ธาตุไม้) กับ ระกา (ธาตุทอง) มักจะส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพ และความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ส่วนคู่ชงระหว่าง ฆาล (ธาตุน้ำ) กับ วอก (ธาตุทอง) และ มะเสิง (ธาตุไฟ) กับ กุน (ธาตุน้ำ) มักจะส่งผลเกี่ยวกับการโยกย้าย เดินทาง ส่วนคู่ชงของ มะโรง กับ จอ และ ฉลุ กับ มะแม มักจะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง โดยผลกระทบจะน้อยกว่าคู่อื่นเพราะเป็นธาตุดินชนกันเอง หากสรุปคร่าวๆ แล้วการชงกันนั้นก็คือการปะทะกันระหว่างธาตุนั้นเอง

แต่การชงกันของนักชัตรไม่ได้มีความหมายว่าร้ายเสมอ คำว่าชงความหมายคือปะทะ ซึ่งเกิดผลดีหรือร้ายก็ได้ บางคนเจอปีชงก็ร้าย แต่บางคนกลับกลายเป็นอะไรก็ดี ทั้งนี้การพิจารณาว่าจะเกิดผลดีร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับปฏิภณของธาตุที่เข้ามาชง เช่นยกตัวอย่างปี 2553 เป็นปีชง ธาตุไม้ชงกับคนเกิดปีวอกที่เป็นธาตุทองหรือธาตุโลหะ เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ถูกขวานโลหะฟัน ตัดต้นไม้เองก็เสียสภาพเพราะโดนขวานฟันส่วนขวานโลหะฟันไม้มากก็เป็นขวานบิ่นที่เสียสภาพได้เช่นกัน

ในกรณีคนเกิดปีวอกซึ่งเป็นปีธาตุทองในดวงเป็นคนที่ชอบธาตุไม้หรือธาตุไฟให้ถูกคน ส่วนธาตุทองนั้นให้โทษ พลังงานธาตุทองจากปีเกิดที่ตัดขวานจึงเป็นพลังที่ให้โทษในเนื้อดวง แต่พอถึงช่วงปีชงซึ่งเป็นพลังปีแห่งธาตุไม้ที่เข้ามาชง ผลของการชงจึงไม่ได้เป็นผลร้ายแต่กลายเป็นผลดี เพราะขวานเป็นธาตุไม้ที่ให้คุณหรือเป็นธาตุดวงที่ชอบเข้ามาทำลายวอกที่เป็นธาตุทองที่ให้โทษออกไป

แต่หากมองกลับกันถ้านักชัตรนี้เป็นคนไม่ชอบธาตุไม้ แต่ชอบธาตุทองแล้ว การชงกันจะส่งผลร้ายแน่นอน เพราะเท่ากับขวานเป็นธาตุไม้ที่ให้โทษเข้ามาทำลายวอกที่เป็นธาตุทองที่ให้คุณในดวงออกไป ดังนั้นจึงสรุปว่าการชงกันแปลว่ามีการปะทะกันของธาตุจนก่อให้เกิดเรื่องเปลี่ยนแปลงขึ้นในปีนั้นๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องร้ายเสมอตามความคิดคนทั่วไป โดยผลดีหรือร้ายที่เกิดขึ้นอยู่ที่รูปแบบของดวงว่าชอบหรือไม่ชอบธาตุใดๆ

ส่วนการแก้ดวงจากการชงกัน หลายคนเข้าใจว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ หรือทำบุญ ทำกุศล ไม่ได้เป็นการแก้พลังงานของธาตุต่างๆ เพียงแต่เป็นการทำให้เกิดบุญกุศลที่ดีให้มาช่วยเหลือตัวเราให้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังงานธาตุแต่อย่างใด ยกตัวอย่าง 12 นักชัตรของรอบปี ที่อธิบายได้จากจักรของดวงดาว เช่น พระจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกมหาศาล แต่กลับมีแรงดึงดูดกำหนดน้ำขึ้นและน้ำลงให้กับโลกได้ เช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ที่อยู่จักรวาล ซึ่งต่างมีแรงดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อโลกโดยเฉพาะดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดเช่นดาวพฤหัสบดี ซึ่งโดยหลักการโลกใช้เวลาหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 ปี ขณะที่ดาวพฤหัสบดีใช้เวลา 12 ปี ดังนั้นทุก 1 ปีที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จะมีองศาที่เกิดแรงดึงดูดกับดาวพฤหัสบดีต่างกัน โดยมีทั้งหมด 12 รูปแบบตามระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบดวงอาทิตย์ เหตุผลนี้เป็นที่มาของ 12 นักชัตรของรอบปีหรือที่เรียกกัน ฆวด ฉลุ ฆาล เถา: มะโรง มะเสิง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุนนั่นเอง ส่วนการปล่อยนกปล่อยปลา ทำบุญ หรือสะเดาะเคราะห์ต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังงานแรงดึงดูดของดวงดาวเลย จึงเป็นเหตุผลที่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นการแก้ไขการชงกันของพลังงานรอบปีได้ เพียงแต่เป็นการสร้างและสะสมกุศลบุญให้ชีวิตคนเราดีขึ้นเท่านั้น

ส่วนบางคนก็เชื่อศาสตร์จีนแนะนำให้ไปวัดจีนเพื่อไหว้เทพเจ้าให้ช่วย ซึ่งให้ช่วย แปลว่า ดาวพฤหัสบดี นั่นก็เปรียบเสมือนไปไหว้ดาวพฤหัสบดี ซึ่งไม่จำเป็นที่จะแก้ไขดวงให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากดาวพฤหัสบดีในระบบสุริยะจักรวาลมีการโคจรในระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน เช่น ดาวพฤหัสบดีโคจรในปี 2553 เป็นปีชง จะไหว้ให้เปลี่ยนดาวนั้นหมุนไปเป็นปีเถาะเลยไม่ได้ ดังนั้นการไปไหว้เทพเจ้าก็เป็นเพียงส่งใช้เตือนตัวเองเท่านั้นว่าเป็นปีชงควรระมัดระวังเรื่องร้าย

การชงกันของนักชัตรเกิดจากการโคจรของดวงดาวที่ชัดเจนแน่นอนจึงเรียกได้ว่าเป็นฟาสิตซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะดาวก็ต้องหมุนตามวงโคจรของดาว หากคิดว่าการไปไหว้หรือสะเดาะเคราะห์ต่างๆ ชีวิตจะดีขึ้นก็เท่ากับว่าใช้ชีวิตตั้งอยู่บนความประมาทไม่รอบคอบนั่นเอง